

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.10/14 จับตาดิจิทัลวอลเล็ต-คดีนายกฯ คาดกรอบ 36.08-36.19

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.10/14 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.22 บาท/ดอลลาร์

เข้านี้เงินบาทเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค โดยเมื่อคืนนี้ยังไร้ปัจจัยใหม่ ตลาดยังคงคาดคะเนเรื่องการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ตลาดเฝ้ารอการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะออกมาในสัปดาห์นี้เป็นหลัก

สำหรับวันนี้ ตลาดรอดูติดตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยในประเทศ รอดูติดตามความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท และศาลรัฐธรรมนูญ ที่นัดพิจารณาต่อ คดี 40 สว. ยื่นฟ้องนายกฯ

"วันนี้ตลาดรอดูปัจจัยในประเทศเรื่องการเมือง โดยเฉพาะดิจิทัลวอลเล็ต ส่วนกรณีคดีนายกฯ ตลาดคาดว่าไม่มีอะไร" นักบริหารเงินฯ กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 36.08 - 36.19 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 155.25/30 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 155.92 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0847/0853 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0870 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 36.253 บาท/ดอลลาร์

-นายกรัฐมนตรี ส่ง "3 ขุนคลัง" นำแถลงรายละเอียดโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งที่ 1 ซึ่งรอบนี้ จะแถลงให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียด และความชัดเจนตั้งแต่การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการตรวจรับสิทธิ์ ด้าน รมว.พาณิชย์ "ภูมิธรรม เวชยชัย" เชื้อร้านค้าแหล่งทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพียบ-เชเวนร่วมได้ คาด ต.ค.67 เริ่มจ่ายเงิน

-กลุ่มงาน EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า คงเป้าจีดีพี ปี'67 โตแค่ 2.5% ครั้งปีหลังจากนี้ ห่วงกำลังซื้อเปราะบาง จับทิศทางทั่วโลก หันดอกเบี้ย คุ่มต้นทุน-เงินเฟ้อ

-ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มเข้าสู่ช่วงดาวน์การแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Blackout Period) ก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันที่ 30-31 ก.ค.

-ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดัชนีภาคบริการในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก ดิ่งลงสู่ระดับ -10 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือนเม.ย.2566 จากระดับ +15.1 ในเดือนมิ.ย.

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (23 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

สหรัฐ (เฟด)

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (23 ก.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 12.60 ดอลลาร์ หรือ 0.53% ปิดที่ 2,407.30 ดอลลาร์/ออนซ์

-นายเอริก ชมิตต์ สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกัน และนางแนนซี เมซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการบังคับใช้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ครั้งที่ 25 เพื่อถอดถอน "โจ ไบเดน" ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เนื่องจากเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

-นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2567 และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้